

“Mỗi Gia Đình, Một Thương Phế Binh” Thanksgiving 2024



Hình ảnh người Thương Phế Binh VNCH cô đơn ngay trên quê hương của mình, luôn ấp ủ trong tim bóng cờ Vàng thân yêu mà họ đã phải đổ bao máu xương để bảo vệ, nhưng trong lòng lúc nào cũng cầu mong một đất nước hòa bình, thể hiện tinh thần nhân bản của người lính VNCH.

Kính thưa quý vị, Thanksgiving là thời điểm mà người ta dùng để tạ ơn những sự tốt lành và ân sủng mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Nhưng cũng để tạ ơn ông bà, cha mẹ. Tạ ơn các ân nhân đã giúp cho ta được bình yên, may mắn, đưa ta đến bến bờ tự do. Và có lẽ thực tế nhất là tạ ơn những người đã hy sinh một phần thân thể cho chúng ta được sống. **Đó, chính là các vị Thương Phế Binh VNCH.**

Mỗi năm cứ vào dịp Lễ Tạ Ôn, Giáng Sinh hay Tết Nguyên Đán, chúng tôi lại xin mạn phép nhắc nhở quý vị đồng hương, luôn quan tâm đến

hoàn cảnh của các TPB, nhưng vì bận rộn công ăn, việc làm, nên quên nhĩa mà mình muốn giúp đỡ. Qua chương trình **“Mỗi Gia Đình, Một Thương Phế Binh”** mà chúng tôi đã phát động từ nhiều năm qua, tính đến ngày hôm nay, đã có gần 4000 TPB/VNCH mỗi năm nhận được sự trợ giúp trực tiếp từ quý vị đồng hương ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Kể từ năm 2006, khi được hân hạnh cộng tác với cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội HO Cứu Trợ TPB/VNCH đã có danh sách vào khoảng **trên 17 ngàn TPB**. Hàng năm, tùy theo số tiền gây quỹ nhận được qua các buổi Đại Nhạc Hội Cám Ôn Anh, Hội HO/TPB đã gửi về VN giúp từ 8 cho đến 10 ngàn TPB mỗi năm.



KHG Dương Nguyệt Ánh và Nam Lộc tại ĐNH Cám Ôn Anh 2008

Vào năm 2017, khi bà Hạnh Nhơn qua đời, thì chúng tôi cũng xin từ nhiệm chức cố vấn của Hội HO/TPB, và chỉ còn tập trung vào chương trình **“Mỗi Gia Đình, Một Thương Phế Binh”**. Cho đến năm nay, theo chính các thiện nguyện viên TPB ở trong nước tường trình, thì gần một nửa đã qua đời trong 18 năm qua. Danh sách TPB tính đến mùa Tạ Ôn 2024, chỉ còn lại khoảng **trên dưới 8500 người**, tất cả tuổi cũng đã gần đất xa Trời, nếu không giúp họ bây giờ thì chẳng còn bao lâu nữa, họ cũng sẽ lần lượt ra đi.

Rất may mắn là chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quý vị ân nhân ở khắp nơi trên thế giới, và được sự tiếp tay của các anh chị em thiện nguyện viên giúp kết nối từng gia đình, từng hội đoàn hoặc từng cá nhân với quý vị TPB để các nhà bảo trợ tự gửi tiền về VN giúp cho họ. Đặc biệt là năm nay ông bà Nguyễn Võ Long cùng tổ chức Phong Trào Việt Hưng, mà chúng tôi là một thành viên, đã có nhã ý bảo trợ nhiều hơn năm ngoái. Danh sách TPB được ông bà nhận bảo trợ trong dịp Lễ Tạ Ơn 2024 đã lên đến 2600 người. Trong khi đó, một thân hữu khác của chúng tôi, ông bà Nhân Nguyễn tại San Jose cũng đã tặng \$100 ngàn dollars cho Hội Tương Trợ TPB/VNCH để cộng vào số tiền mà chúng tôi đã tiếp tay gây quỹ trong năm qua, hội đang chuẩn bị gửi về VN giúp cho 1260 TPB. Cạnh đó qua bài viết nhắc nhở ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng con số hơn 500 vị ân nhân đã nhận danh sách TPB do chúng tôi chuyển đến vẫn tiếp tục giúp đỡ hàng năm khoảng 1000 TPB. Đồng thời tổ chức “**Mỗi Gia Đình 1 Thương Phế Bình**” tại Úc Châu cũng đang áp dụng phương thức này, và đặt mục tiêu giúp đỡ khoảng 500 TPB/VNCH trong thời gian sắp tới.

Với kết quả nói trên, thì tổng cộng sẽ có khoảng 5000 TPB sẽ nhận được quà trong mùa lễ hội này, tuy nhiên vẫn còn hơn 3500 người khác cần sự giúp đỡ. Và hôm nay, qua bài viết chúng tôi lại xin thành tâm kêu gọi quý vị đồng hương ở khắp nơi trên thế giới, hãy bỏ một chút tình thương và lòng tri ân bằng cách bảo trợ từ một hay nhiều TPB tùy theo khả năng và hoàn cảnh của quý vị. Cũng theo nguyên tắc của chương trình “**Mỗi Gia Đình, Một Thương Phế Bình**”, quý vị chỉ cần nhờ các dịch vụ gửi tiền, hoặc đích thân trực tiếp gửi về cho họ mà không cần phải qua trung gian của bất cứ một cá nhân hay hội đoàn nào.

Xin quý vị hảo tâm liên lạc ngay với chúng tôi qua địa chỉ email: namlocnguyen@yahoo.com để nhận danh sách. Tất cả Thương Phế Bình mà chúng tôi giới thiệu đều đã được các thiện nguyện viên, cựu chiến binh QLVNCH kiểm nhận và xác định trước khi chúng tôi chuyển đến quý ân nhân để xin giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị một Lễ Tạ Ôn cùng một mùa lễ hội tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Nam Lộc

PS: Xin đính kèm một vài hình ảnh trong số hàng ngàn quý vị TPB đang cần được giúp đỡ. Xin liên lạc với chúng tôi để nhận được đầy đủ chi tiết (namlocnguyen@yahoo.com).







Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/phungsuxahoi2/348381400.2563286.1732787753154%40mail.yahoo.com>.

Kính mời đọc thêm những bài viết khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/NamLoc.html>

www.vietnamvanhien.net

VIỆT NAM VĂN HIẾN
www.vietnamvanhien.info

TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11700 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC